



15 มกราคม 2558 หน้า 7

แจ้งความ‘จำนำข้าว’ ไม่เกี่ยวถอดยิ่งลักษณ์

“สรรเสริญ”เผยนายกฯสั่ง
จัดกลุ่มเกษตรกร หาแผน
ช่วยเหลือที่เหมาะสม

“ประยุทธ์”แจงพาดพิงแจ้งความจำนำข้าว
ไม่เกี่ยวปลดถอดอน “ยิ่งลักษณ์” วอนเกษตรกร
เข้าใจปัญหาาราคายางตก เหตุปริมาณการ
ปลูกเพิ่ม แรงส่งเสริมปลูกพืชชนิดอื่นทดแทน

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
กล่าวหลังเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี
(ครม.) เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่ผ่านมาว่า การที่
ผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์ไปแจ้งความคดี
รับจำนำข้าว เป็นเรื่องที่กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการ
ตามขั้นตอน การดำเนินการของหน่วย
ราชการ ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องการถอดถอน
น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี ที่สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กำลังพิจารณาอยู่

สำหรับราคายางพาราที่ยังราคาตกต่ำอยู่ใน
ปัจจุบัน พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวว่า เป็นผลมาจาก
ปริมาณยางพาราที่ปลูกเพิ่มขึ้น โดยในรัฐบาล
ที่ผ่านมาพื้นที่ปลูกยางพาราเพิ่มขึ้นจาก 7 ล้านไร่
เป็น 11 ล้านไร่ นอกจากนี้ประเทศอุตสาหกรรม
ขนาดใหญ่ที่ต้องการใช้ยางมาก ก็ปลูกยางพารา
เองหรือไปเข้าพื้นที่ปลูกยางพาราในพื้นที่อื่นๆ
ทำให้มีต้นทุนการปลูกยางพาราต่ำกว่าไทย แต่มี
คู่แข่งขึ้นมากขึ้น การแก้ปัญหาต้องเพิ่มปริมาณ
การใช้และปลูกพืชชนิดอื่นๆเพิ่มเติม เช่น การปลูก
กล้วยไม้ที่ไทยเป็นผู้ปลูกมากที่สุดอันดับ 2 ของ
โลก รวมทั้งควรมีการพิจารณาความพร้อมของ
ปริมาณพืชพลังงานเช่นปาล์มน้ำมันว่าเพียงพอต่อ
การส่งเสริมใช้น้ำมันไบโอดีเซลปี 7-ปี 10 หรือไม่

นายอำนาจ ปะติเส รัฐมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ขณะนี้
รัฐบาลกำลังเร่งรัดแก้ปัญหาาราคายางต่อเนื่อง
โดยใช้เงินจากกองทุนมูลนิธิกักกันชนที่มีวงเงิน
กว่า 20,000 ล้านบาท ขณะนี้เบิกเงินมาแล้วกว่า
6,000 ล้านบาท ใช้เงินไปกว่า 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้
ในการซื้อขายพาราเข้าสต็อกแล้วกว่า 30,000 ตัน

ทำให้ราคายางพาราปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่กิโลกรัม
ละประมาณ 62 บาท คาดว่าราคาจะขยับไปอยู่
ที่กิโลกรัมละ 65 บาทได้ในเร็ววัน ก่อนที่ฤดูกาล
กรีดยางจะสิ้นสุดลงไปอีก 2 เดือน

“ราคายางขณะนี้เกษตรกรก็พอใจ แต่เขา
อยากให้มีช่องทางในการขายยางได้มากกว่านี้
กระทรวงเกษตรฯกำลังอยู่ระหว่างประสานให้
เกิดตลาดเครือข่ายยางพาราอีก 108 แห่งเพื่อให้
มีช่องทางขายมากขึ้น” นายอำนาจ กล่าว

พล.ต.สรรเสริญ แก้วกำเนิด รองโฆษก
ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า นาย
กรัฐมนตรีได้สั่งในที่ประชุมครม. ให้หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจัดกลุ่มเกษตรกรให้มีความชัดเจน
เพื่อให้การช่วยเหลือเกษตรกรที่ถูกต้อง และ
ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างแท้จริง

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังระบุว่า
นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลต่างๆ มักมีความ
เกี่ยวข้องกับเกษตรกร การกำหนดนโยบาย
ต่างๆ ก็เกี่ยวข้องกับเกษตรกรโดยมีเงื่อนไข
และการหวังผล การเมืองเป็นการต่อเรื่อง
ผลประโยชน์ เป็นเรื่องที่ต้องเร่งแก้ไข และ
ทำความเข้าใจกับเกษตรกร ไม่ให้ยึดติดกับแผน
ทางการเมือง การทำความเข้าใจกับเกษตรกร

ส่วนที่สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำ
สวนยางจังหวัดพังงา วานนี้ (13 ม.ค.) ได้เปิด
ตลาดกลางยางพาราขึ้น โดยมีสหกรณ์ในสังกัด
เครือข่ายชาวสวนยาง นายางแผนตีคุณภาพ
เข้าร่วมการประมูลกว่า 100 ตัน

นายศิษฐ์ชัย วิฑูรย์พิศาลศิลป์ ผู้อำนวยการ
สำนักงานกองทุนสงเคราะห์การทำสวนยาง
จังหวัดพังงา กล่าวว่า ขณะนี้องค์การสวนยางได้
ดำเนินตามโครงการสร้างมูลค่าเพิ่มกักกันชนเพื่อ
รักษาเสถียรภาพราคายาง โดยเปิดจุดรับซื้อ ณ
ตลาดกลางในพื้นที่จังหวัดสงขลา สุราษฎร์ธานี
และนครศรีธรรมราช ทำให้สถาบันเกษตรกร
ในจังหวัดพังงาต้องเสียค่าใช้จ่ายในการขนส่ง
เกษตรกรรายย่อยไม่มีโอกาสเข้าถึงโครงการนี้
คณะกรรมการเครือข่ายชาวสวนยางจังหวัด
พังงา จึงร่วมกับตลาดกลางยางพาราสงขลาและ
สำนักงาน สกย.พังงา เปิดตลาดกลางขึ้น โดย
วานนี้ (13 ม.ค.) สามารถเพิ่มมูลค่ามากกว่าราคา
ในท้องถิ่นไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท

15 มกราคม 2558 หน้า 28 (1)

‘ชาวหัวโล้น’รวมกลุ่ม

นำยางพาราไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางอะไหล่รถ ยางอะไหล่ เครื่องสูบน้ำการเกษตรต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ายาง โดยใช้แรงงานชาวบ้านที่ว่างงานในหมู่บ้านชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน สร้างรายได้เสริมแก่ชาวบ้านในชุมชน จะใช้แรงงานในท้องถิ่นสามารถปลดหนี้สินให้เกษตรกรได้ โดยใช้วัสดุในพื้นที่ การตลาดขายส่งในพื้นที่ลดต้นทุนต่างๆ ได้ เป็นการแก้ไขปัญหายางราคาตกต่ำของรัฐบาล



รายงาน

กลุ่มเกษตรกรอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ยางแปรรูป จังหวัดพิจิตร “วิสาหกิจชุมชนสร้างคนจนเป็นคนรวย” ตั้งอยู่ภายในวัดเนินหัวโล้น ต.ทรายพูน อ.ทรายพูน จ.พิจิตร โดยชาวบ้านที่ว่างจากงานในช่วงฤดูแล้ง รวมกลุ่มกันประมาณ 30 คน เร่งแปรรูปยางพาราเป็นวัสดุผลิตภัณฑ์ยางอะไหล่รถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องสูบน้ำ และวัสดุลูกยางต่างๆ เช่น ลูกยางโอลิงค์ ยางปูพื้น ปะเก็นเครื่องยนต์ ปะเก็นเครื่องสูบน้ำ ยางนอต เพื่อเพิ่มมูลค่ายางพารา ให้เกษตรกรมีงานทำ มีรายได้เสริม เพิ่มการระบายยางพาราหลังจากราคา ยางพาราตกต่ำ โดยมีการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาล ผ่านชุมนุมสหกรณ์เกษตรกรอุตสาหกรรมยางแห่งประเทศไทย

นายบุญสวย ชัยคต ประธานเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพารา กล่าวว่า เครื่องช่วยแปรรูปผลิตภัณฑ์ยางพาราได้รับการสนับสนุนจาก

รัฐบาลให้มีการเพิ่มมูลค่ายางพาราโดยนำยางพารา มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางอะไหล่รถ ยางอะไหล่ เครื่องสูบน้ำการเกษตรต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่ายาง โดยใช้แรงงานชาวบ้านที่ว่างงานในหมู่บ้านชุมชนเพื่อสร้างงานในชุมชน สร้างรายได้เสริมแก่ชาวบ้านในชุมชน จะใช้แรงงานในท้องถิ่นสามารถปลดหนี้สินให้เกษตรกรได้ โดยใช้วัสดุในพื้นที่ การตลาดขายส่งในพื้นที่ลดต้นทุนต่างๆ ได้ เป็นการแก้ไขปัญหายางราคาตกต่ำของรัฐบาล

ได้อีกทางหนึ่งด้วย

น.ส.สุกัญญา วงษ์รักษย์ ประธานกลุ่มชุมชนสร้างคนจนเป็นคนรวย ทรายพูน กล่าวว่า จากราคายางในท้องตลาดมีราคาตกต่ำจึงได้รวมกลุ่มชาวบ้านตำบล ทรายพูนที่ว่างงานจำนวนกว่า 30 คน ประสานไปยังเครือข่ายยางพารา มาแปรรูปเพิ่มมูลค่ายางพารา ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแรงงานชาวบ้านที่สูงอายุว่างงานมาแปรรูปยางพารา จะเป็นอะไหล่ยางต่างๆ เช่น ลูกยางโอลิงค์ อะไหล่ยางเครื่องยนต์ เครื่องสูบน้ำ ปะเก็น ยางรองเท้าต่างๆ แล้วแต่ออเดอร์จากผู้ประกอบการต้องการ ทางกลุ่มก็จะแปรรูปส่งขาย

นายสมพงษ์ เข็งหล้า ชาวบ้านวังทรายพูน หมู่ที่

15 มกราคม 2558 หน้า 28 (2)



5 กล่าวว่า การรวมกลุ่มไม่ได้บังคับ ใครว่างก็มาทำ ค่าจ้างเฉลี่ยวันละ 300 บาท ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีทำให้ชาวบ้านและผู้เฒ่าผู้แก่ไม่ต้องว่างงานหันมาทำงานในกลุ่มสร้างรายได้เสริมเป็นอย่างดี

นายบุญมี อัตโตตตร ชาวบ้านวังทรายพูน หมู่ที่ 5 กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดีที่รัฐบาลสนับสนุนให้ชาวบ้านมีงานทำกันในช่วงฤดูแล้ง ได้มีอาชีพเสริม ดีกว่าอพยพแรงงานไปทำงานในกรุงเทพฯ โดยการรวมกลุ่มแปรรูปยางจะดูแลกันเองทำกันเอง ขายกันเองตามออเดอร์ สิ่งมาก็จะผลิตส่งไปให้ตามคุณภาพที่ต้องการ โดยพบว่าคุณภาพและฝีมืออยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

นับว่าการนำแผ่นยางดิบมาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ยางรูปแบบต่างๆของกลุ่มแปรรูปชุมชนสร้างคนจนเป็นคนรวยแห่งนี้ เป็นการแก้ปัญหาราคายางตกต่ำได้ในระดับหนึ่งของรัฐบาล และเป็นการเพิ่มมูลค่ายางพารา ตลอดจนสร้างงานในชุมชน และสร้างรายได้ในช่วงฤดูแล้งนี้อีกด้วย

พรพรรณ วิจิตรวิทยาพงศ์

15 มกราคม 2558 หน้า 6

เหนือจรดใต้

บุกทำลายสวนยางรุกป่าสงวน

ชุมพร • วันที่ 14 มกราคม นายปฐม สาทิดานนท์ รองผู้ว่าราชการ จ.ชุมพร นายวิทยา พุทธิศรีศิริรักษ์ หัวหน้าศูนย์ปราบปรามป่าไม้ชุมพร สนธิกำลังเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ ตชด.และ อส.กว่า 100 นาย เข้าตัดโค่นต้นยางพาราทำลายพืชอาสินที่เข้าไปปลูกสร้างในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบริบรอและป่าสลุย ในท้องที่หมู่ที่ 4, 5, 6 ต.วังใหม่ อ.เมืองชุมพร เนื้อที่ 97 ไร่ ซึ่งส่วนใหญ่ปลูกยางพาราอยู่ตามเชิงเขาและบนยอดเขาในเขตพื้นที่ป่าสงวนดังกล่าว

นายปฐมกล่าวว่า การดำเนินการครั้งนี้ได้ใช้อำนาจตามมาตรา 25 แห่ง พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2507 ซึ่งพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้ดำเนินการแจ้งให้ผู้กระทำความผิดรื้อถอน ทำลายออกไปจากเขตป่าสงวน และได้ปิดประกาศคำสั่งตามสถานที่ต่างๆ รวมทั้งสถานที่เกิดเหตุตามหลักเกณฑ์แล้ว และเวลาสว่างเลยมา โดยบุคคลที่เข้าไปครอบครองยังฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง จึงได้แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการทำลายและรื้อถอนดังกล่าว

สำหรับพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติที่ถูกบุกรุกปลูกสวนยางพารา ส่วนใหญ่ผู้บุกรุกจะเป็นนักการเมือง หัวหน้าแผนกการเมือง ข้าราชการ อดีตข้าราชการ และชาวบ้านทั่วไป โดยต้นยางพาราส่วนใหญ่อายุ 4-10 ปี สามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้ว.



15 มกราคม 2558 หน้า A 7


S ออริ้วทั่วไทย


จำคุกขณน้ำยาง

ศาลแขวงอุดรธานีมีคำพิพากษา
จำคุก นายธีรวัสส์ จำปาเรือง 3 เดือน
คนขับรถขนน้ำยางพาราไหลลงบน
ถนน ที่มีความผิดตามมาตรา 45
พ.ร.บ.ทางหลวง อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุ
บนท้องถนนได้ และปรับเป็นเงินจำนวน
5,000 บาท แต่ผู้ต้องหาไม่เคยกระทำ
ผิดโทษจำคุกให้รอลงอาญา 1 ปี



ที่ปรึกษา รมว.เกษตรฯ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามปัญหายางพารา

 แหล่งที่มา : สทท.สงขลา

 วันที่ข่าว : 14 มกราคม 2558

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา ติดตามรับฟังปัญหายางพารา พร้อมนำไปเสนอต่อรัฐบาลเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

วันนี้ (14 ม.ค.2558) ตลาดกลางยางพาราสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา นายธวัชชัย สำโรงวัฒนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะ ลงพื้นที่จังหวัดสงขลา เพื่อติดตามสถานการณ์ปัญหายางพารา โดยมีเกษตรกรจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ สหกรณ์ยางพารา ตัวแทนชาวสวนยางพาราในพื้นที่จังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

ด้านนายธวัชชัย สำโรงวัฒนา ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า สำหรับการลงพื้นที่ในครั้งนี้ เพื่อรับฟังปัญหาที่ชาวเกษตรกรสวนยางพารากำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาในเรื่องของราคายาง การปลูkyางพารา รวมถึงการส่งเสริมการปลูkyางพาราและการส่งออก จะนำข้อมูลที่ได้ร่วมประชุมและรับฟังในครั้งนี้ นำไปเสนอต่อทางรัฐบาล เพื่อหาแนวทางในการแก้ปัญหาต่อไป

ภาพ/ข่าว อดุลเดช/จันดี สทท.สงขลา

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 160


ผู้สื่อข่าว : จันดี ชินเกียรติสกุล


Rewriter : สุรียน ตันตราจิน

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ราคาขยับสูงขึ้น มียางเข้าสู่ตลาดมากกว่า 1,000 ตัน เหตุได้รับปัจจัยหนุนจากการส่งออกของจีน

 แหล่งที่มา : สวท.นครศรีธรรมราช

 วันที่ข่าว : 14 มกราคม 2558

ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ราคาขยับสูงขึ้น มียางเข้าสู่ตลาดมากกว่า 1,000 ตัน เหตุได้รับปัจจัยหนุนจากการส่งออกของจีน

นายสุธี อินทรสกุล ผู้อำนวยการสำนักงานตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช เปิดเผย ถึงราคาประมูลยางพารา ประจำวันที่ 14 มกราคม 2558 ราคาขยับขึ้นเล็กน้อย 1-3 % กก.ละ 57.85 บาท ขยับขึ้นเล็กน้อย 3-5% กก.ละ 46.29 บาท ราคาท้องถิ่น 47.80 บาท ส่วนยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 กก.ละ 62.45 บาท ชั้น 4 กก.ละ 51.15 บาท ยางฟอง 48.55 บาท ยางคัทติ้ง 41.59 บาท รวมยางเข้าสู่ตลาดวันนี้ 1,004,000 ตัน

โดยได้วิเคราะห์ สถานการณ์ประจำวันว่า ราคาขยับขึ้นเล็กน้อย ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราช ราคาขยับขึ้นเล็กน้อย 0.10 บาท / กก. ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.10 บาท / กก. ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.10 บาท / กก. ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.10 บาท / กก. ขยับขึ้นเล็กน้อย 0.10 บาท / กก. ปริมาณยางเข้าสู่ตลาดกลางยางพารานครศรีธรรมราชวันนี้ แบ่งเป็นยางแผ่นดิบจำนวน 162 ตัน และยางแผ่นรมควัน 680 ตัน ราคาขยับขึ้นเล็กน้อย และยางแผ่นรมควันปรับตัวเพิ่มขึ้น โดยราคาขยับขึ้นเล็กน้อยได้รับปัจจัยสนับสนุนจากการส่งออกของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น

แต่อย่างไรก็ตาม ราคาขยับขึ้นเล็กน้อยยังคงได้รับปัจจัยกดดันจากภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัว อีกทั้งราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับต่ำ หลังจากโกลด์แมนแซคส์คาดการณ์ราคาน้ำมันดิบในปี 2558 อยู่ที่ 47.15 เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล เนื่องจากปริมาณน้ำมันดิบที่ผลิตได้สูงกว่าความต้องการใช้

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 59


ผู้สื่อข่าว : จิรา วงศ์สวัสดิ์


Rewriter : วสันต์พรรษ จำเริญนุสิต

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



เน้นนายทุนบุกรุกป่าปลูกต้นยางพารา

 แหล่งที่มา : สทท.เชียงใหม่

 วันที่ข่าว : 14 มกราคม 2558

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ จับกุมนายทุนผู้บุกรุกป่าปลูกยางพารา โดยเฉพาะในเขตอุทยานแห่งชาติ

นายกมลไชย คชชา ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 เปิดเผยภายหลังเปิดงานอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ ว่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ได้ดำเนินการทวงคืนผืนป่า ที่ถูกชาวเขาที่ให้พื้นที่ทำการเกษตรมากเกินความพอดี และนายทุนบุกรุกทำการเกษตร หรือทำสวนยางพารา ในปี 2557 ที่ผ่านมาสามารถทวงคืนผืนป่าได้ 1 พัน 700 ไร่ และในปีนี้ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 ได้ดำเนินการทวงคืนผืนป่าในพื้นที่เป้าหมายที่ต้องดำเนินคดี เนื้อที่ 327 ไร่ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง และในพื้นที่เป้าหมายพื้นที่ที่ต้องทำการตรวจสอบหลักฐาน ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ตามมติกรม ปี 2541 ในเขตอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ - ปุย และอุทยานแห่งชาติศรีลานนา รวม 1 พัน 240 ไร่ ทั้งหมดต้องให้เสร็จสิ้นภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2558

อย่างไรก็ตาม รัฐบาลได้เน้นการปราบปรามและดำเนินคดีกับผู้กระทำผิด ที่เป็นนายทุน ที่เข้ามาบุกรุกพื้นที่ป่า นำมาเปลี่ยนสภาพเป็นรีสอร์ต และทำการเกษตรขนาดใหญ่ โดยมีโทษจำคุก 5 ปี ปรับ 1 แสน 5 หมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 58


ผู้สื่อข่าว : อภิชาติ เสงพลอย


Rewriter : เต็มพงศ์ กวาววิวงศ์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย รัสเซียสนใจซื้อยางพาราจากไทย จำนวน 80,000 ตัน และเพิ่มเป็น 2 แสนตัน ในระยะต่อไป

 แหล่งที่มา : Radio-สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

 วันที่ข่าว : 14 มกราคม 2558

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เผย รัสเซียสนใจซื้อยางพาราจากไทย จำนวน 80,000 ตัน และเพิ่มเป็น 2 แสนตันในระยะต่อไป

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังหารือร่วมกับนาย เดนิส แมนทูรอฟ (H.E. Mr. Denis V. Manturov) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของรัสเซีย ว่า รัสเซียมีความสนใจที่จะซื้อสินค้าเกษตร และอาหารจากไทยเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะยางพารา ที่ต้องการซื้อจากไทย จำนวน 80,000 ตัน ในระยะแรก และระยะต่อไปจะเพิ่มขึ้นเป็น 200,000 ตัน เพื่อรองรับตลาดการผลิตรถยนต์ของรัสเซียที่คาดว่าจะสามารถผลิตได้ 3 ล้านคัน ในปี 2559

ทั้งนี้ ไทยพร้อมเป็นแหล่งสำรองอาหาร และสินค้าเกษตรให้รัสเซีย อาทิ สินค้าข้าว ยางพารา สินค้าประมง ผักและผลไม้ ตลอดจนสินค้า อุตสาหกรรม อาทิ ชิ้นส่วนยานยนต์ ยางรถยนต์ ซึ่งทั้งสองฝ่ายยังได้พิจารณาให้มีการร่วมลงทุนระหว่างกัน โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วน ที่ไทยมีศักยภาพ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวด้วยว่า ทั้งสองฝ่ายได้กำหนดให้มีการจัดคณะแลกเปลี่ยนผู้แทนการค้า/ภาคเอกชน ระหว่างกัน เพื่อส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับตลาดของทั้งสองฝ่าย และไทยได้เชิญชวนให้รัสเซียมาร่วมออกงานแสดงสินค้าในไทย ซึ่งมีหลายกิจกรรมในปี 2558 เพื่อโอกาสในการขยายการค้าการลงทุนระหว่างกัน

สำหรับภาพรวมการค้าระหว่างไทย-รัสเซีย ในปี 2557 (มกราคม-พฤศจิกายน) มีมูลค่า 4,662 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 9 ด้านการส่งออก ของไทยไปรัสเซีย ในปี 2557 (มกราคม-พฤศจิกายน) ไทยส่งออกสินค้าคิดเป็นมูลค่า 1,122 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนร้อยละ 3.95 สำหรับสินค้าส่งออกสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณีและเครื่องประดับ และเม็ดพลาสติก ด้านการนำเข้าของไทยจากรัสเซีย ในปี 2557 (มกราคม-พฤศจิกายน) ไทยนำเข้าสินค้าคิดเป็นมูลค่า 3,540 ล้านดอลลาร์ฯ เพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า ร้อยละ 10.69 โดยสินค้านำเข้าสำคัญ 3 อันดับแรก ได้แก่ น้ำมันดิบ เหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 43


ผู้สื่อข่าว : สุภาภรณ์ สุขันทอง


Rewriter : อภินันท์ อุตตมางคพงศ์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>



ชาวสวนยางอีสานร้องรัฐบาลเพิ่มจุดรับซื้อยางโครงการมูลภัณฑ์กันชนหลังแห่ขายตลาดกลางบุรีรัมย์รอคิวยาว

 แหล่งที่มา : สวท.บุรีรัมย์

 วันที่ข่าว : 14 มกราคม 2558

วันนี้ (14 ม.ค.58) เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราหลายจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสาน ที่นำยางแผ่นดิบ และยางแผ่นดิบรมควัน มาขายที่ตลาดกลางยางพาราจังหวัดบุรีรัมย์ ได้เรียกร้องให้รัฐบาลเพิ่มจุดรับซื้อยางพาราใน “โครงการสร้างมูลภัณฑ์กันชนเพื่อรักษาเสถียรภาพราคายาง 700 แห่ง 500,000 ราย” ซึ่งเป็นหนึ่งใน 16 มาตรการของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือชาวสวนยางที่ประสบปัญหาราคายางตกต่ำ เพราะรับซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาดทั่วไปเฉลี่ยตั้งแต่กิโลกรัมละ 6 – 9 บาท โดยชาวสวนยางอยากให้มีการกระจายจุดรับซื้อในโครงการฯ ให้ครอบคลุมทุกจังหวัดๆ ละ 1 แห่ง เนื่องจากในพื้นที่ภาคอีสานมีตลาดกลางยางพาราที่เปิดรับซื้อในโครงการดังกล่าว เพียง 2 แห่ง คือ ตลาดกลางจ.บุรีรัมย์ และ ตลาดกลางจ.หนองคาย ทำให้ขณะนี้มีเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร รวมถึงพ่อค้าที่รับซื้อยางจากเกษตรกร และสหกรณ์กองทุนสวนยาง จากหลายจังหวัดทั้งในเขตพื้นที่ภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นำรถบรรทุกยางมาเข้าคิวรอขายเป็นจำนวนมาก ทำให้บางรายต้องนำรถมาจอดนอนรอตั้งแต่เช้ามืด ซ้ำยังต้องแบกรับภาระค่าน้ำมันรถในการขนยางมาขายข้ามจังหวัดเป็นระยะทางไกลหลายร้อยกิโลเมตร

ซึ่งขณะนี้ตลาดกลางยางพาราบุรีรัมย์ รับซื้อยางพาราแผ่นดิบรมควันในราคากิโลกรัมละ 62.20 บาท ยางแผ่นดิบคุณภาพดีกิโลกรัมละ 57.75 บาท ขณะที่ท้องตลาดทั่วไปราคายางแผ่นดิบจะอยู่ที่กิโลกรัมละ 47 – 50 บาท จึงทำให้มีเกษตรกรให้นำยางมารอขายในโครงการฯ คึกคัก

ด้านนางจันทร์เทศ คำแสนหล้า อายุ 52 ปี ชาวสวนยางที่เดินทางมาจากจ.ศรีสะเกษ บอกว่า สาเหตุที่ตัดสินใจนำยางมาขายที่ตลาดกลางจ.บุรีรัมย์ เนื่องจากรับซื้อในราคาสูงกว่าท้องตลาด โดยขณะนี้ที่จ.ศรีสะเกษ จะรับซื้อยางแผ่นดิบในราคากิโลกรัมละ 47 – 48 บาท แต่มาขายที่ตลาดกลางบุรีรัมย์ได้ราคากิโลกรัมละ 57.75 บาท ซึ่งแตกต่างกันเกือบ 10 บาท แต่ก็อยากให้รัฐบาลได้พิจารณาเพิ่มจุดรับซื้อ เพราะต้องรอคิวนานและเสียค่าใช้จ่ายในการขนมาไกล

ข้อมูลข่าวและที่มา

จำนวนผู้เข้าชม : 58

ผู้สื่อข่าว : สุรัชชัย พิรักษา

Rewriter : มณีรัตน์ ชาญชัยศิลป์

สำนักข่าวแห่งชาติ กรมประชาสัมพันธ์ : <http://thainews.prd.go.th>